

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc
trong hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 24-CT/TU); Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị phải thấm nhuần ý chí khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, xây dựng quận Hai Bà Trưng “Phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao thông qua những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

2. Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chủ đề năm 2023 của Thành phố về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

3. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Quận, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị Quận và cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch

Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đến các tổ chức đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung tuyên truyền cần bám sát nội dung, các biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đã nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU; các giải pháp thực hiện trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy; đa dạng hình thức tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ Quận, trọng tâm thảo luận bài viết “*bệnh sợ trách nhiệm*” trong tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời phân tích các biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc được nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU. Đảng ủy các phường, 100% chi bộ cơ quan, đơn vị HCSN, LLVT tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận bài viết, 25 biểu hiện nêu trong Chỉ thị 24-CT/TU; bổ sung, nhận diện thêm những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; đề xuất các giải pháp khắc phục đối với tập thể và từng cá nhân (nếu có).

2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở

(1) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân người đứng đầu và quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu.

Đổi mới việc ban hành nghị quyết, các văn bản của cấp ủy, của từng cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, thực chất, sát thực tế. Các cấp, các ngành của Quận thật cân nhắc trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, nhất là Đảng ủy phường trong việc ban hành nghị quyết chuyên đề, không để có tình trạng “*nghị quyết chồng nghị quyết*” hoặc cùng một nội dung công việc, năm nào cũng ban hành nghị quyết chuyên đề.

(2) Nhất quán, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ mới, khó. Xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm gắn với chương trình công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; lựa chọn

việc mới, việc khó để mạnh dạn làm điếm, làm trước thông qua các đề án, chuyên đề, mô hình; những nhiệm vụ cấp bách, tồn tại phải được giải quyết ngay; những việc trọng tâm, nhạy cảm, phức tạp phải được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định; những công việc thường xuyên giải quyết đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

(3) Kiểm soát các nghị quyết, kết luận đã ban hành; giám họp, nâng cao chất lượng cuộc họp:

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ. Kịp thời phát hiện, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những nội dung chậm triển khai hoặc kéo dài việc thực hiện, nhất là những công việc do nguyên nhân chủ quan.

Tuân thủ quy định về tổ chức cuộc họp, hội nghị cấp uỷ; đổi mới nâng cao chất lượng báo cáo, trong đó xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách trong việc định hướng nội dung, gợi ý đề cương báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu có liên quan trong chuẩn bị, phục vụ các cuộc họp, hội nghị.

(4) Chủ động dự báo tình hình, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và người được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực phải sâu sát cơ sở, dành thời gian kiểm tra thực tế để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn. Thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ; tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành uỷ và tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân.

3. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; các quy trình điều hành chung, quy trình giải quyết công việc nội bộ

Tổ chức rà soát Quy chế làm việc của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Nội dung quy chế phải rõ nhiệm vụ quyền hạn của tập thể, cá nhân; rõ nguyên tắc, những nội dung phải bàn tập thể. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo quy chế.

Rà soát toàn bộ các quy chế phối hợp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu cần thiết) theo hướng rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp:

Những nội dung công việc yêu cầu sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị; lãnh đạo có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, phân công rõ việc đối với cơ quan chủ trì tham mưu, cơ quan phối hợp và kiểm soát chặt chẽ tiến độ; không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, để công việc chậm tiến độ.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban chỉ đạo, đảm bảo hoạt động thiết thực, không hình thức.

Tuân thủ quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên rà soát theo hướng: bãi bỏ các quy trình không cần thiết, bổ sung hoặc ban hành quy trình mới (*trong đó, nhất thiết ban hành quy trình bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu khi cán bộ, công chức nghỉ hưu, chuyển công tác ở một số lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng...*) đảm bảo khép kín nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; không để sót việc, thất lạc hồ sơ, tài liệu.

4. Công tác cán bộ

Thực hiện nề nếp công tác đánh giá xếp loại cán bộ, CCVC, người lao động hằng tháng, một cách khách quan, thực chất; người có thẩm quyền đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình và kết quả hoạt động của đơn vị mình được giao phụ trách.

Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Thành uỷ về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ. Kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần của Chỉ thị số 24-CT/TU; đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, CCVC, người lao động; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm

Người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể hoá, đảm bảo đồng bộ nhiệm vụ giữa lịch công tác tuần của từng cá nhân với Kế hoạch công tác tháng, Chương trình công tác năm của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ lịch công tác cá nhân đối với cấp dưới.

Cấp uỷ, các cơ quan có liên quan, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra; giám sát; thanh tra; đồng thời kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất đối với cán bộ, CCVC, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính, chấp hành nội quy cơ quan, 25 biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc...

Hằng năm, tiến hành rà soát, nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU là một trong các tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hội đồng TĐKT các cấp, các ngành định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU gắn với tổng kết thực hiện chủ đề năm công tác của Thành phố và Quận; kịp thời động viên, cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Quận ủy

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động; Tổ chức quán triệt sâu sắc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy.

(2) Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện Kế hoạch tại các tổ chức cơ sở đảng, lĩnh vực được phân công phụ trách; gắn trách nhiệm của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách với kết quả thực hiện của đơn vị được phân công phụ trách.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Quận

(1) Tiếp tục cụ thể hoá việc thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy, Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 31/8/2022 của Thường trực HĐND quận về tổ chức thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về *“Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”*.

(2) Tăng cường công tác khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực có liên quan đến giải quyết TTHC; giám sát UBND Quận, phường và các đơn vị liên quan việc chấp hành nghị quyết, khắc phục tồn tại sau giám sát của HĐND.

(3) Xây dựng các chuyên đề, quy trình nội bộ; đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng công tác của HĐND Quận.

3. Ủy ban nhân dân Quận

(1) Rà soát, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Quận, UBND phường tổ chức rà soát quy chế làm việc; các quy chế phối hợp; các ban chỉ đạo; quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ; quy trình bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu khi cán bộ, công chức nghỉ hưu, chuyển công tác ở một số lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng... Báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả thực hiện.

(2) Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (*chậm nhất ngày 20 hàng tháng*). Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị những nội dung vướng mắc cần điều chỉnh về tiến độ, điều kiện thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

(3) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp hằng năm đạt chỉ tiêu của Chương trình số 03 và các Chuyên đề thực hiện của Chương trình đã đề ra.

(4) Thực hiện công tác đánh giá xếp loại, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái đối với công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy.

(5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý cán bộ, CCVC có vi phạm.

(6) Thực hiện phân cấp, uỷ quyền quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Thành phố.

4. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy

4.1. Ban Tuyên giáo Quận ủy

(1) Tham mưu kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ Quận về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy và các nội dung triển khai cụ thể hóa Chỉ thị của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở.

(3) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy triển khai lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4.2. Ban Tổ chức Quận ủy

(1) Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Quận ủy; định kỳ 06 tháng và hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả thực hiện.

(2) Chủ trì, phối hợp tham mưu nâng cao chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ, CCVC, người lao động hằng tháng, năm. Tham mưu, hướng dẫn đánh giá việc sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đánh giá công nhận chi bộ 4 tốt hằng năm.

(3) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ. Tham mưu điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương, uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.

(4) Tham mưu thực hiện Quy định về "*Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử*"; kịp thời sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

(5) Phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tham mưu xây dựng Kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch hằng năm.

(6) Chủ trì tham mưu kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể Quận và phường.

(7) Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Hướng dẫn rà soát nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị Quận và cơ sở (*theo 03 nhóm, 25 biểu hiện theo Chỉ thị số 24-CT/TU*).

4.3. Ủy ban kiểm tra Quận ủy

(1) Bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc vào Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKT Quận ủy hằng năm. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có sai phạm.

(2) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm tra, xác minh vấn đề đơn thư liên quan đến quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ.

4.4. Ban Dân vận Quận ủy

(1) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả; chủ động phối hợp nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo; tiếp tục xây dựng, thực hiện có hiệu quả các mô hình "*Dân vận khéo*".

(2) Tập trung triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao chất lượng thực hiện các quy chế dân chủ do Quận ban hành, phát huy vai trò giám sát của UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở.

4.5. Văn phòng Quận ủy

(1) Tham mưu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Thành ủy và thực tiễn công tác.

(2) Chủ trì tham mưu kiểm soát, đánh giá việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.

Rà soát báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy danh mục quy chế, quy trình cần sửa đổi, bổ sung của cấp ủy trước 15/10/2023.

(3) Chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị; kiểm soát chất lượng báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.

(4) Tham mưu xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Quận; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính; các quy trình công việc giữa các cơ quan chuyên môn với cơ quan nội chính.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Quận

(1) Làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đến cán bộ, hội viên, đoàn viên.

(2) Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ, 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc được nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

(3) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội Quận và phường.

6. Hội đồng thi đua khen thưởng Quận

Phát động phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ gắn với tổng kết chủ đề năm của Thành phố, Quận hằng năm.

7. Các cấp uỷ cơ sở

(1) Căn cứ nội dung của Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy để ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức đợt

sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, kết luận và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, kết luận đã ban hành; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy trình nội bộ của từng cơ quan, đơn vị.

(2) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Quận ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023, Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng; yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ cơ sở nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để b/c),
- Ban Tổ chức Thành ủy (để b/c),
- Đ/c Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy phụ trách Quận,
- Thường trực Quận ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Quận,
- Các ban đảng, Văn phòng Quận ủy,
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH Quận,
- Các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy,
- Lưu VPQU, BTCQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Nguyễn Văn Nam

BIỂU TIẾN ĐỘ

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị

(kèm theo Kế hoạch số 152-KH/QU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng)

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
I. TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN					
1.	Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đến các tổ chức đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động	Ban Tuyên giáo Quận ủy	Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở	Đ/c Nguyễn Duy Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc TT Chính trị Quận	Tháng 9/2023
2.	Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ Quận, tập trung thảo luận, phân tích các biểu hiện vi phạm được nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU; thảo luận, bổ sung, nhận diện thêm những biểu hiện vi phạm khác về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc	Ban Tuyên giáo Quận ủy	Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở	Đ/c Nguyễn Duy Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc TT Chính trị Quận	Tháng 10/2023
	- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại các chi bộ				Kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH					
1.	Đổi mới việc ban hành các nghị quyết, văn bản của cấp ủy, của từng cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, thực chất, sát thực tế	- Văn phòng Quận ủy - Văn phòng HĐND&UBND Quận	Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở	- Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận - Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	Thường xuyên
2.	Rà soát các Quy chế làm việc, quy chế phối hợp, Kế hoạch, lịch công tác và kiểm soát việc thực hiện				
	- Quy chế làm việc của BCH, BTV, Thường trực Quận ủy - Các quy chế phối hợp giữa Quận ủy, BTV Quận ủy và các đơn vị có liên quan - Kế hoạch, Lịch công tác của BCH, BTV, Thường trực Quận ủy	Văn phòng Quận ủy	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Thường xuyên
	- Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, kế hoạch, lịch công tác của MTTQ, các tổ chức CT-XH Quận	UB MTTQ Quận	Các tổ chức CT-XH Quận	Đ/c Nguyễn Xuân Diệp, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận	Thường xuyên
	- Quy chế hoạt động của HĐND Quận - Các quy chế phối hợp giữa HĐND và các đơn vị có liên quan - Kế hoạch, Lịch công tác của Thường trực HĐND, các ban của HĐND Quận	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Các ban của HĐND Quận	Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận	Thường xuyên

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế làm việc, kế hoạch công tác của UBND Quận - Quyết định phân công, lịch công tác của lãnh đạo UBND Quận - Các quy chế phối hợp giữa UBND Quận và các đơn vị liên quan 	Phòng Nội vụ Quận; Văn phòng HĐND&UBND Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	Thường xuyên
3.	Kiểm soát việc thực hiện quy định về giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp; đảm bảo các yêu cầu tổ chức họp trực tuyến	Văn phòng Quận ủy	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Hàng tháng
		Văn phòng HĐND&UBND Quận	Các đơn vị có liên quan khối chính quyền	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	
4.	Rà soát, kiện toàn các Ban chỉ đạo cấp Quận	Ban Tổ chức Quận ủy	Các đơn vị có liên quan khối Đảng, đoàn thể	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Hàng quý
		Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan khối chính quyền	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
5.	Rà soát danh mục, xây dựng, bổ sung quy trình nội bộ và kiểm soát việc thực hiện	Văn phòng Quận ủy	Các đơn vị có liên quan khối Đảng, đoàn thể	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Hằng quý
		Văn phòng HĐND&UBND Quận	Các ban của HĐND Quận, các đơn vị có liên quan khối chính quyền	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Quận, Đ/c Phó Chủ tịch UBND Quận phụ trách lĩnh vực có liên quan	
		Phòng GD&ĐT Quận	Các trường học công lập thuộc UBND Quận	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	
6.	Ban hành 03 quy trình nội bộ: - Quy trình tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND Quận - Quy trình tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND Quận - Quy trình tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND Quận	02 ban của HĐND Quận	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận	Tháng 10/2023
7.	Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận; nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo; tiếp tục xây dựng, thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”	Ban Dân vận Quận ủy	Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở	Đ/c Vũ Văn Hoạt, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy	Thường xuyên

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
8.	Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ.	Văn phòng Quận ủy	Các đơn vị có liên quan khối Đảng, đoàn thể	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Thường xuyên
		Văn phòng HĐND&UBND Quận	Các đơn vị có liên quan khối chính quyền	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	
III. ỨNG DỤNG CNTT, CHỈ SỐ CCHC, CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP					
1.	Chỉ số CCHC cấp Quận tăng dần thứ hạng từ 10 bậc trở lên	Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Hằng năm
2.	Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp Quận đạt từ 95% trở lên.	Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Hằng năm
3.	Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỉ lệ 72% trở lên.	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Phòng Nội vụ Quận, các đơn vị có liên quan	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Hằng năm
4.	100% các hồ sơ TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hạn	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Phòng Nội vụ Quận, các đơn vị có liên quan	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Hằng tháng
5.	Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy	- Ban Dân vận Quận ủy - Đảng ủy, UBND các phường	UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và cơ sở	Đ/c Vũ Văn Hoạt, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy	Quý II, III hằng năm

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
6.	Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân <i>(theo mô hình chính quyền đô thị)</i>	Phòng Nội vụ Quận	UBND các phường	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	Định kỳ 02 lần/năm
7.	Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận	Phòng Kinh tế Quận	Chi cục Thuế Quận, Các đơn vị có liên quan	Đ/c Phan Văn Phúc, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Hằng năm
IV. CÔNG TÁC CÁN BỘ					
1.	Hướng dẫn rà soát nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị Quận và cơ sở theo 03 nhóm, 25 biểu hiện của Chỉ thị số 24-CT/TU	Ban Tổ chức Quận ủy	Ban Tuyên giáo Quận ủy	Đ/c Nguyễn Quang Trung, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy	Tháng 10/2023
2.	Tổng hợp kết quả rà soát nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị Quận	Ban Tổ chức Quận ủy	Ban Tuyên giáo Quận ủy	Đ/c Nguyễn Quang Trung, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy	Tháng 12/2023
3.	Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp	Ban Tổ chức Quận ủy	Phòng Nội vụ Quận, các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Văn Nam, TUV, Bí thư Quận ủy	Hằng năm
4.	Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện BTV Quận ủy quản lý theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025	Ban Tổ chức Quận ủy	Phòng Nội vụ Quận, các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Văn Nam, TUV, Bí thư Quận ủy	Theo Kế hoạch của BTV Quận ủy

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
5.	Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm	Ban Tổ chức Quận ủy	Trung tâm Chính trị Quận, Phòng Nội vụ Quận, các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Quang Trung, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy	Theo kế hoạch của BTV Quận ủy
6.	Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu gắn với quy định về “nêu gương”	Ban Tuyên giáo Quận ủy	UBMTTQ, các tổ chức CT-XH; các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị thuộc Quận	Đ/c Nguyễn Duy Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc TT Chính trị Quận	Thường xuyên
7.	Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng trên phần mềm do Thành ủy triển khai	Ban Tổ chức Quận ủy	Các đơn vị có liên quan khối Đảng, đoàn thể	Đ/c Nguyễn Quang Trung, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy	Hằng tháng
		Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan khối chính quyền, trường học	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	
8.	Đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm	Ban Tổ chức Quận ủy	Các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Quang Trung, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy	Tháng 11, 12 hằng năm
V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT; SƠ, TỔNG KẾT					
1.	Giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND Quận về công tác quản lý nhà nước tại một số lĩnh vực liên quan đến giải quyết TTHC	Thường trực HĐND Quận	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận	Theo kế hoạch của HĐND Quận

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
2.	Giám sát chuyên đề của HĐND về việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội	Ban Pháp chế	Văn phòng HĐND&UBND Quận	Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận	Theo kế hoạch của HĐND Quận
3.	Giám sát thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” Quận và phường	UBMTTQ Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Xuân Diệp, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận	Hàng quý
4.	Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên	UBMTTQ Quận	- Các tổ chức CT-XH Quận, phường - UBMTTQ phường	Đ/c Nguyễn Xuân Diệp, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận	Thường xuyên
5.	Kiểm tra công vụ: - Việc triển khai, thực hiện các quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, lịch công tác của đơn vị; việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ. - Việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động, văn hóa công sở, kỷ cương hành chính; tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCCVC.	Ban Tổ chức Quận ủy	Các đơn vị có liên quan khối Đảng, đoàn thể	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Theo kế hoạch của BTV Quận ủy
		Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan khối chính quyền, trường học	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	Theo kế hoạch của UBND Quận ủy
6.	Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc	UBKT Quận ủy	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Phùng Bích Nga, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy	Theo kế hoạch của BTV Quận ủy
7.	Kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ	UBKT Quận ủy	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Phùng Bích Nga, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy	Hàng năm

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì và theo dõi kết quả	Đơn vị phối hợp	Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo	Thời gian thực hiện
VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, SƠ, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN					
1.	Phát động các phong trào thi đua, tập trung nội dung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Quận	Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận	Thường xuyên
2.	Công khai tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ	Phòng Nội vụ Quận	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận	Thường xuyên
3.	Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU	Ban Tổ chức Quận ủy	Các đơn vị có liên quan	Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận	Tháng 12 hằng năm